
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ''การคืกษาสภาพและปัญหาการพัฒนากีฬามวยไทยเพี่อการอาชีพ" มี

วัตถุประสงค์เพี่อคืกษาลภาพและปัญหาการพัฒนากีฬามวยไทยเพี่อการอาชีพ ตามการรับเของ 
นายสนามมวย ผู้จัดรายการแข่งขันมวย ผู้จัดการนักมวย หัวหน้าค่ายมวย ผู้รกสอน นักมวย 
ผู้ตัดสิน และผู้ลื่อข่าวกีฬา

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. คืกษาสภาพการพัฒนากีฬามวยไทยเพี่อการอาชีพ ตามความเป็นจริง โดยการ

ด้นคว้า และเก็บข้อมูลจากเอกสารหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และการสัมภาษณ์ 
บุคคลในวงการมวยในอดีต และปัจจุบัน ด้วยตนเอง

2. คืกษาปัญหาในการพัฒนากีฬามวยไทยเพี่อการอาชีพ ตามการรับเของ นายสนามมวย
ผู้จัดรายการแข่งขันมวย ผู้จัดการนักมวย หัวหน้าค่ายมวย ผู้แกสอน นักมวย ผู้ตัดสิน
และผู้ลื่อข่าวกีฬา โดยใช้แบบลอบถาม ผู้วิจัยได้ส่งแบบลอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ
นายสนามมวย จำนวน 10 คน ผู้จัดรายการแข่งขันมวย จำนวน 20 คน ผู้จัดการนักมวย
จำนวน 20 คน หัวหน้าค่ายมวย จำนวน 20 คน ผู้แกลอน จำนวน 20 คน นักมวย จำนวน 20 คน 
ผู้ตัดสิน จำนวน 20 คน และผู้ลื่อข่าวกีฬา จำนวน 20 คน รวมท้ังสิน 150 คน ได้รับแบบลอบถาม 
คืนมา จำนวน 145 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.67

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี

1. จากการสัมภาษณ์และคืกษาจากเอกสารต่าง  ๆ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์แล้วสรุป 
แล ะนำ เสนอในรูป ความ เริยง

2. ข้อมูลจากแบบลอบถาม
2.1 นำข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 1 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพ ของผู้ตอบ 

แบบสอบถามมาแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2.2 นำข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 2 ซ่ึงเป็นคำถามเกี่ยวกับ ข้อมูลปัญหาการพัฒนา 

กีฬามวยไทยเพี่อการอาชีพ ตามการรับเของ นายสนามมวย ผู้จัดรายการแข่งขันมวย ผู้จัดการ 
นักมวย หัวหน้าค่ายมวย ผูแกสอน นักมวย ผู้ตัดสิน และผู้ล่ือข่าวกีฬา มาแจกแจงความกี่ของ 
คำตอบ เพี่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง

บทท่ี 5
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2.3 นำข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 3 ซึ่งเป็นข้อเลนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนากีฬา
มวยไทยเพื่อการอาชีพตามการรับรู้ของ นายลนามมวย ผู้จัดรายการแข่งข้นมวย ผู้จัดการนักมวย 
หัวหน้าค่ายมวย ผู้ปีกสอน นักมวย ผู้ตัดสิน และผู้ลื่อข่าวกีฬา นำมาเสนอไนรูปความเรียง

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการไข้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

เอส พี เอส เอส พี ชี พลส (SPSS/PC+: Statistical Package for the Social Sciences / 
Personal Computer Plus)

ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูล จากการสืกษาค้นคว้า และการสัมภาษณ์ตาม 
ความเป็นจริงของสภาพการพัฒนากีฬามวยไทยเพื่อการอาชีพ มีตังนี้

ผลการวิจัยปรากฏว่า

1 .สภาพการพัฒนากีฬามวยไทยเพ่ีอการ'อาชีพในดำนต่าง ๆ ท่ีได้จากการส้มภาษณ์

1.1 ด้านความสามารถของนักกีฬา

ในระดับโลกพบว่า มีนักมวยชายไทยเป็นแซมเปียนโลก ของสภามวยไทยโลก 
(World Muaythai Council) จำนวน 9 รุ่น นักมวยหญิงเป็นแซมเปียนโลก จำนวน 2 รุ่น 
นอกจากนี้ยังเป็นแซมเปียนโลก ของสถาบันองค์กรมวยไทยอาชีพนานาชาติ (International 
Professional Muay Thai Organization) จำนวน 8 รุ่น สำหรับรุ่นที,มีนํ้าหนักมากกว่า 140 ปอนด์ 
ไม่มีนักมวยไทยอยู่ในอันดับ ส่วนความสามารถระดับชีเกมสั เอเชี่ยนเกมสั และโอลิมปิคเกมสั 
ไม่มีนักมวยไทยเพราะกีฬามวยไทยไม่ได้รับการบรรจุเข้าร่วมการแข่งข้น และความสามารถของ 
นักมวยระดับประเทศ จากการสืกษาพบว่า มีการจัดอันดับนักมวยที่สนามมวยราชดำเนินมี 
แซมเปียนจำนวน 10 รุ่น และสนามมวยลุมพีนีจำนวน 10 รุ่น

1.2 ด้านความนิยม

กีฬามวยไทยได ้ร ับความน ิยมจากผ ู้เข ้าซมการแข ่งข ้นในสนามมวย เขต 
กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 1,209 คนต่อนัด และเขตปริมณฑล จำนวน 421 คนต่อนัด นอกจากน้ี 
มีชมการแข่งข้นทางลื่อโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสด เป็นจำนวน 1,195,500 คนต่อนัด และยังมี
ผู้นิยมปีกกีฬามวยไทยเพื่อยึดเป็นอาชีพจำนวน 150,000 คน
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1.3 ด้านองค์กรกีฬา

มี 3 หน่วยงานที่ควบคุมดูแลการแข่งขันกีฬามวย และส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวย 
ให้มีมาตรฐาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยของการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา 
มวยอาชีพแห่งประเทศไทย และสภามวยไทยโลก มีสมาชิกค่ายมวยจำนวน 74 ค่ายมวย ที่ได้ข้ึน 
ทะเบียนกับสมาคมกีฬามวยแห่งประเทศไทย แต่ละค่ายมวยมีจำนวนนักมวยที่เป็นสมาชิกโดย 
เฉลี่ยจำนวน 10 คน มีสกาปันผลิตนักมวยอาชีพ 2 สกาปัน มีคนจบการอบรมจำนวน 143 คน 
มีสกาปันผลิตผู้ตัดสิน 1 สกาปัน มีคนจบการอบรมจำนวน 5 คน และมีสถาปันผลิตผู้ปีกสอน 
อาชีพ 1 สกาปัน มีคนจบการอบรมจำนวน 37 คน แต่ไม่มีสกาปันผลิตผู้บริหารกีฬามวยอาชีพ

1.4 ด้านบุคลากร

ในปี พ.ศ. 2542 ไม่พบการขึ้นทะเบียนบุคลากรรวมทั่วประเทศ แต่มีการ
บริหารจัดการกันเองของแต่ละสนามมวย ซึ่งส่วนใหญ่การทำงานยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ 
ถูกต้อง สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยขึ้นทะเบียนหัวหน้าค่ายมวยมีจำนวน 74 คน 
สนามมวยราชดำเนินมีการขึ้นทะเบียนหัวหน้าค่ายมวยจำนวน 299 คน และสนามมวยลุมพินีขึ้น 
ทะเบียนหัวหน้าค่ายมวยจำนวน 149 คน สำหรับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยได้เริ่มขึ้น 
ทะเบียนบุคลากรมวยถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2544 พบว่ามีจำนวนทั่งสิ้น 4,198 คน

1.5 ด้านรายได้

บุคลากรวงการมวยมีรายได้ไม่แน่นอน นักมวยเริ่มต้นชกครั้งแรกค่าตัว100บาท 
ค่าตัวนักมวยต่างจังหวัดสูงสุด 2,500 บาท ชกในกรุงเทพมหานครครั้งแรกสนามมวยราชดำเนิน 
หรือสนามมวยสุมพินีมีค่าตัว 1,000 บาทต่อนัด จะถูกหักค่าตัวนัดละ 1,000 บาทเม่ือมีค่าตัวจาก 
การชกครั้งละ 6,000 -  9,000 บาท และจะถูกหักรายได้ 50 เปอร์เซ็นต์ เม่ือมีค่าตัวจากการซก 
นัดละ 10,000 บาท ผู้ปีกสอนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท ผู้ตัดสินในกรุงเทพมหานคร มี 
รายได้เฉลี่ย 842 บาทต่อนัด ผู้ตัดสินในเขตปริมณฑลมีรายได้เฉลี่ย 922 บาทต่อนัดและผู้ตัดสิน 
จังหวัดอื่น  ๆ มีรายได้ 600 บาทต่อนัด หัวหน้าค่ายมวย ผู้จัดการนักมวย และค่ายมวย มีรายได้ 
มาจากการหักค่าตัวนักมวย มีรายได้เฉลี่ย เดือนละ 10,000 บาท ผู้บริหารองค์กรกีฬามวยไม่มี
รายได้ทำงานด้วยความเลียสละ
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1.6 ด้านสถานท่ี

มีสนามมวยที่จัดแข่งขันสมํ่าเสมอทั่วประเทศจำนวน 60 สนามจาก 37 จังหวัด 
สนามผึเกซ้อมอยู่ในบริเวณภายในค่ายมวย จำนวน 74 ค่ายที่เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬามวย 
อาชีพแห่งประเทศไทย อุปกรณ์การแกซ้อมภายในค่ายมวยที่จำเป็นมีครบทุกประเภท สำนักงาน 
คณะกรรมการกีฬามวย มีสำนักงานอยู่ภายในอาคารกองกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย
หัวหมาก กรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยมีสำนักงานเลขที่ 322/181 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และสภามวยไทยโลก สำนักงานตั้งอยู่ท่ี 226 บ้านอัมพวัน 
ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1.7 ด้านกูฏหมายกีฬา

มีพระราชบ้ญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 จำนวน 1 ฉบับ มี 5 หมวด 63 มาตรา 
กฎกระทรวงจำนวน 4 ฉบับ และระเบียบ ข้อบังคับ จำนวน 6 ฉบับ ควบคุมดูแลกีฬามวยให้
เป็นมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ประกอบไปด้วยคณะกรรมการกีฬามวยทำหน้าที่ 
บริหารงานจำนวน 17 คน สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย มีคณะกรรมการทำหน้าที่ 
บริหารงานจำนวน 19 คน และสภามวยไทยโลกมีคณะกรรมการบริหารงานจำนวน 35 คน

1.8 ด้านการจัดการแข่งขัน

กีฬามวยไทยมีการจัดการแข่งขัน ในเขตกรุงเทพมหานครเฉลี่ย 154 รายการต่อปี 
ในเขตปริมณฑลมีการจัดการแข่งขันเฉลี่ย 81 รายการต่อปี และนักมวยไทยอาชีพมีโอกาสแข่งขัน 
ชกมวยเฉลี่ยในกรุงเทพมหานคร 8 คร้ังต่อปี ซกในต่างจังหวัดเฉลี่ย 10 ครั้งต่อปี ชกแข่งขัน
ทั่วประเทศเฉลี่ย 9 คร้ังต่อปี

1.9 ด้านสื่อเผยแพร่และการประชาสํมฟันธ์

กีฬามวยไทยมีสื่อเผยแพร่หลายประ๓ ท ได้แก่ สถานีโทรทัศน์จำนวน 7 สถานี 
รวมทั้งสิ้น 16 รายการ เฉลี่ยเผยแพร่รายการละ 90 นาที วิทยุจำนวน 9 สถานี รวมท้ังส้ิน 21 
รายการ เฉลี่ยเผยแพร่รายการละ 45 นาที หนังลือพิมพ์จำนวน 10 ฉบับ เฉลี่ยเผยแพร่ฉบับละ 
2 หน้า นิตยสารจำนวน 5 ฉบับ เฉลี่ยเผยแพร่ฉบับละ 36 หน้า เพจเจอร์เผยแพร่ทาง 
โฆษณาจำนวน 4 รายการ โทรคัพท์มือถือเผยแพร่ทางโฆษณาจำนวน 4 รายการ
อินเตอร์เน็ตเผยแพร่ทางโฆษณาจำนวน 3 รายการ และ โทรคัพท์ เผยแพร่จำนวน2 หมายเลข
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นอกจากนี้มีจำนวนการเผยแพร่ของลื่อต่าง  ๆที่เก่ียวข้อง ดังน้ี โทรทัศน์เผยแพร่ 
จำนวน 515 คร้ังต่อปี วิทยุเผยแพร่จำนวน 5,700 ครั้งต่อปีหนังสือพิมพ์เผยแพร่ จำนวน3,650 
ครั้งต่อปี นิตยสารรายสัปดาห์เผยแพร่จำนวน 5 ฉบับ รวมทั้งสิน 1,825 คร้ังต่อปี และนิตยสาร 
รายเดือน เผยแพร่จำนวน 12 คร้ังต่อปี

ไม,พบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกีฬามวยไทยจากรัฐบาล ตามล่ือต่าง ๆ

1.10 สวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ

นักมวยได้รับความช่วยเหลือ ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่ มาจาก 
ภาคเอกชน สนามมวย หน่วยงานอื่น  ๆ รวม 7 หน่วยงาน โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

2. ปัญหาการพัฒนากีฬามวยไทยเพ่ีอการ,อาซัพท่ีได้จากผลการวิเคราะห์แบบส,อบถาม

2.1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า45 ปีฃึ้นไป คิดเป็นร้อยละ36.56รองลงมา มีอายุ41-45ปี 

คิดเป็นร้อยละ 15.86 ระดับการดืกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมดืกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 
30.34 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตริ คิดเป็นร้อยละ 26.90 และรองลงมา คือ ระดับประถม 
คืกษา คิดเป็นร้อยละ 13.79 โดยในระดับปริญญาตริที่สำเร็จการคืกษาทั้นสำเร็จสาขาพลคืกษา 
คิดเป็นร้อยละ 10.34 รองลงมา คือ บริหารธุรกิจ และนิติศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 2.76 รายได้ของ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ประมาณ 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 รอง 
ลงมา คือประมาณ 10,001 -  15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.69 ประสบการณ์ในการทำงานของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ มากกว่า 10ปี คิดเป็นร้อยละ64.14รองลงมาคือ 
6 -10 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.38 และรองลงมาคือ 1-5ปี คิดเป็นร้อยละ 12.41 ลาเหตุส่วนใหญ่ท่ี 
เข้ามาสู,วงการมวยไทยอาชีพ คือ มีความสนใจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 79.31 รองลงมาคือ ได้รับ 
การซักชวนสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ13.10 และรองลงมา คือ โดยตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 5.52 
ในการติดตามข่าวสารด้านการกีฬามวยไทยนั้น ส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารด้านกีฬาเป็นประจำ
คิดเป็นร้อยดะ 88.97 ซึ่งติดตามจากลื่อหนังสือพิมพ์รายวัน คิดเป็นร้อยละ 94.48 รองลงมาคือ 
วารสารมวยรายสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 82.76 และรองลงมา คือ วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 77.24 
ในรอบสัปดาห์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เข้าชมการแช่งขันมวยไทยเป็นประจำสมํ่าเสมอ
คิดเป็นร้อยละ 51.73 รองลงมาคือ 3 - 4  ครั้งต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 17.24 และรองลงมาคือ 
ไม่ค่อยได้เข้าชมหริอแล้วแต่โอกาส คิดเป็นร้อยละ 15.86 สนามมวยที่เข้าชมส่วนใหญ่เข้าชมที่ 
สนามมวยลุมพินี คิดเป็นร้อยละ 36.55 รองลงมาคือ ลนามมวยราชดำเนิน คิดเป็นร้อยละ 28.97
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และรองลงมาคือ สนามมวยโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 คิดเป็นร้อยละ 8.96 และในช่วงระยะเวลา 
4 ปีที่ ผ่านมา (พ.ศ. 2540 - 2542) ผู้ตอบแบบลอบถามส่วนใหญ่เคยเข้ารับการอบรม สัมมนา 
ชุมนุม หรือการประชุมอื่นใดที่มีเนื้อหาความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาวงการกีฬามวยไทย
ให้ก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 44.83 โดยหัวข้อที่เข้าร่วมได้แก่ พระราซนัญญ่เติกีฬามวยไทย คิดเป็น 
ร้อยละ 58.46 รองลงมา คือ สภามวยไทยโลก และการตัดสินมวยไทย คิดเป็นร้อยละ 9.23 และ 
รองลงมา คือ การพัฒนามวยภูธร และตัดค้านอายุนักมวย คิดเป็นร้อยละ 6.15

2.2 ปัญหาการพัฒนากีฬามวยไทยเพ่ีอการอา?พในด้านต่าง ๆ

ด้านความสามารถของนักกีฬา มีปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุดได้แก่ ข้อท่ี 6 นักมวยที่ไม่อยู่ในเครือ 
ผู้จัดรายการแข่งขันมวยแม้จะมีอันตับความสามารถสูงก็ไม่มีโอกาสได้ชิงแซมเปียน โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.75 รองลงมาคือ ข้อท่ี 5 ไม่มีการให้แซมเปียน 2 สนามมวยมาตรฐานพิสูจน์ 
ความลามารถ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และรองลงมา คือ ข้อท่ี 7 ความลามารถของนักมวย 
อยู่ในวงจำกัด เน้นแต่พละกำลัง การหักเหลี่ยมและอาวุธเช่าเป็นหลัก โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
เท่ากับ 3.46 และข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่ามีปัญหาน้อยที่สุด คือ ข้อท่ี 12 ความลามารถของ 
นักมวยถูกนำไปใข้ในทางที่ผิดเอาเปรียบคู่ต่อล้ เช่น จับเชือก การซํ้าเติม ตีกระจับ หมดยกออก 
อาวุธแถม เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 รองลงมาคือ ข้อท่ี 11 นักมวยเด็กเป็นที่นิยมและ 
ยอมรับตามต่างจังหวัดมากจนลืมนึกถึงลวัสดิภาพ คุณภาพ และวุฒิภาวะ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.68 และรองลงมา คือ ข้อท่ี 3 ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริม และสนับสนุนกีฬามวยไทยให้ 
เป็นที่ยอมรับในกีฬาซีเกมลั เอเชี่ยนเกมลั และโอลิมปิคเกมลั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80

ด้านความนิยม มีปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 เม่ือพิจารณาเป็น 
รายข้อจะพบว่า ข้อที่มีปัญหามาก ท่ีสุดได้แก ่ ข้อที, 10 ผู้จัดรายการแข่งขันมวยชอบจัดมวยเด็กที่ 
พิกัดตํ่ากว่า 100 ปอนด์ทำให้เด็กหมดสภาพก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุให้ประเทศไทยไม่มีนักม่วย 
รุ่นนํ้าหนักมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ 3.21 รองลงมาคือ ข้อท่ี 30 อุปกรณไนการ
ปีกซ้อมมีราคาแพง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 และรองลงมา คือข้อท่ี 24 ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
จากผู้ดูที่เล่นพนันเมื่อมวยแพ้แล้วโห่ไล่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 และข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม 
คิดว่ามีปัญหาน้อยที่สุด คือ ข้อท่ี 20 มีการประท้วงเพื่อกลับคำตัดสินของผู้ตัดสินเป็นประจำโดย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.92 รองลงมาคือ ข้อท่ี 26 ขาดการสนับสนุนที,ดีจากผู้ปกครอง โดยมีค่าเฉล่ีย 
เท่ากับ 2.08 และรองลงมา คือ ข้อท่ี 19 นักมวยชอบซกโดยไม่มีนํ้าใจนักกีฬา โดยมีค่าเฉล่ีย 
เท่ากับ 2.11
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ด้านองค์กรกีฬา มีปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 เม่ือพิจารณาเป็น 
รายข้อจะพบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุดได้แก่ ข้อท่ี 5 ค่ายมวยเป็นจำนวนมากยังไม่ขึ้นทะเบียนเป็น 
สมาชิก โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ 3.35 รองลงมาคือ ข้อท่ี 4 สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่ง 
ประเทศไทยไม่มีอำนาจในการบังคับให้ค่ายมวยต่าง  ๆ ทั่วประเทศขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก โดยมี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 และรองลงมาคือข้อที่ 7 องค์กรกีฬามวยไทยยังดัดตั้งไม่ทั่วประเทศ โดยมี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 และข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่ามีปัญหาน้อยที่สุด คือ ข้อท่ี 16 จำนวน 
ผู้ผ่านการอบรมผู้บริหารกีฬาในประเทศ มีน้อยกว่า 100 คนต่อปี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 
รองลงมาคือ ข้อที่ 3 สมาชิกของค่ายมวยต่าง  ๆ มีจำนวนน้อยกว่า 100 คน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.69 และรองลงมา คือ ข้อท่ี 10 จำนวนผู้ผ่านการอบรมนักมวยไทยมีน้อยกว่า 100 คนต่อปี 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71

ด้านบุคลากร มีปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 เม่ือพิจารณาเป็น 
รายข้อจะพบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุดได้แก่ ข้อท่ี 16 ผู้ดัดรายการแข่งขันมวย ขาดความสามัคคี 
มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ 3.45 รองลงมา คือ ข้อท่ี 12 ผู้ปีกสอน 
ไม่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 และรองลงมา คือ ข้อท่ี 2 
ผูปีกสอนเป็นจำนวนมากไม่ได้จดทะเบียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และ'ข้อท่ีผู้ตอบแบบ
ลอบถามคิดว่ามีปัญหาน้อยที่สุดคือข้อที่ 14 ผู้ดัดลินมีสมรรถภาพทางกายไม่ดี โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.44 รองลงมา คือ ข้อท่ี 13 ผู้ตัดสินขาดบุคลิกภาพของผู้ตัดสินที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.47 และรองลงมา คือ ข้อท่ี 19 ผู้บริหารองค์กรมวยไทยขาดภาวะความเป็นผู้นำที่ดี โดยมีค่า 
เฉล่ีย เท่ากับ 2.50

ด้านรายได้ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อจะพบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุดได้แก่ ข้อท่ี 7 ค่ายมวยมีรายได้ไม่เพียงพอ เพราะขาด 
นักมวยที่มีค่าตัวสูงเลี้ยงค่าย โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ 3.46 รองลงมาคือ ข้อท่ี 10 
ผู้ดัดการนักมวยและหัวหน้าค่ายมวยมีรายได้ไม่เพียงพอเพราะนักมวยไม่ค่อยได้ขึ้นชกและถูกกดขี่ 
ด้านค่าตัวนักมวย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และรองลงมา คือ ข้อท่ี 2 นักมวยมีรายได้ไม่ 
เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวันเพราะมีโปรแกรมชกน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และข้อท่ี 
ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่ามีปัญหาน้อยที่สุด คือ ข ้อท ี่11 ผู้บริหารสนามมวยมีรายได้ไม่เพียงพอ 
เพราะขาดผู้ดัดรายการแข่งขันมวย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.04 รองลงมาคือ ข้อท่ี 8 สนามมวย 
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนดูและภาคเอกชน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 และรองลงมา คือ
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ข้อท่ี 6 คนดูให้การสนับสนุนน้อยทำให้ผู้จัดรายการแช่งข้นมวยประสบภาวะขาดทุนโดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.63

ด้านสถานที่ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อจะพบว่า ข้อที่มีปัญหามาก ที่สุดได้แก่ ข้อท่ี 15 ขาดสถานที่และล่ีงอำนวยความสะดวก 
ในการตรวจสารเสพติดนักมวย โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ 3.29 รองลงมาคือ ข้อท่ี 22 ขาด 
เครื่องมือสำหรับการออกกำลังกายและเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ทันสมัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 
และรองลงมา คือข้อท่ี 16 ไม่มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของค่ายมวยที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.11 และข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่ามีปัญหาน้อยที่สุด คือ ข้อท่ี 6 อุปกรณ์ประกอบ
สนามมวยสำหรับการแช่งข้นขาดคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.27 รอง 
ลงมาคือ ข้อท่ี 13 ห้องนํ้าและที่อาบนํ้าชำระร่างกายสำหรับนักมวยหลังการแช่งข้นมีไม่เพียงพอ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.30 และรองลงมา คือ ข้อท่ี 11 สถานที่เปลี่ยนเครื่องแต่งกายมีจำนวน 
น้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35

ด้านกฎหมายกีฬา มีปัญหาอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 เมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อจะพบว่า ข้อที่มีปัญหามากท่ีสุดได้แก่ ข้อท่ี 8 การพิจารณาโทษนักมวยที่ล้มมวยล่าข้า โดย 
มีค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ 3.49 รองลงมาคือ ข้อท่ี 9 ความเข้าใจในทางปฎิบ้ติระหว่างหัวหน้า 
ค่ายมวยและ ผู้ออกกฎหมายไม่ตรงกัน โดยมีค่าเฉล่ีย 3.46 และรองลงมา คือข้อท่ี 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กีฬามวยที่เป็นบุคคลภายนอกไม่เข้าใจความรู้สึก และความต้องการของคนในวงการมวย โดยมี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และข้อที่ผู้ตอบแบบถามคิดว่ามีปัญหาน้อยที่สุด คือ ข้อท่ี 7 ยังไม,มี
กฎกระทรวงหรือกฎหมายประกอบพระราชบัญญ้ติกีฬามวย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.16 รองลงมา 
คือ ข้อท่ี 6 พระราชบัญญ้ติกีฬามวยเป็นเครื่องมือที่จะนำไปใช้ในทางทุจริต สำหรับผู้ที่รักษาและ 
ควบคุมกฎหมาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 และรองลงมา คือ ข้อท่ี 11 กฎระเบียบกติกาการ 
แช่งขันมวยไทยอาชีพในปัจจุบัน ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.89

ด้านการจัดการแข่งข้น มีปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุดได้แก่ ข้อท่ี 25 สนามมวยในกรุงเทพมหานคร 
มีคนดูน้อยหากจัดตรงกับกันหยุด เทศกาลสำคัญ โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ 3.36
รองลงมาคือ ข้อท่ี 1 การขออนุญาตจัดการแช่งขันจากหน่วยงานราชการมีความยุ่งยาก โดยมี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 และรองลงมาคือ ข้อท่ี 2 ค่าธรรมเนียมภาษีจัดการแช่งขันมวยแต่ละพื้นที่มี 
ความแตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 และข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่ามีปัญหาน้อย
ท่ีสุด คือ ข้อท่ี 20 ผู้จัดรายการแช่งขันมวยจัดให้นักมวยที่หมดสภาพ หรือมีประกัติเคยถูกไล่
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ลงมาก่อนเข้ามาชกในรายการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.01 รองลงมาคือ ข้อท่ี 19 ผู้จัดรายการ 
แข่งข้นมวยจัดมวยในรายการไม่สนุกทำให้นักมวยมีการน๊อคกันมาก และข้อท่ี 15 นักมวยใน
รายการมีรูปร่างแตกต่างกันมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.08 และรองลงมา คือข้อท่ี 14 นักมวยใน 
รายการมีปีมีอห่างชั้นกันมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16

ด้านลี่'อเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.86 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุดได้แก่ ข้อท่ี 16 
การเผยแพร่ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทย ไม่ได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนอย่าง
จริงจังจากภาครัฐบาล โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ 3.38 รองลงมาคือ ข้อท่ี 11 ค่าเช่าเวลา 
ของสถานีในการถ่ายทอดเสียงรายการมวยไทยทางวิทยุมีราคาแพงโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 
และรองลงมา คือ ข้อท่ี 12 ค่าเช่าเวลาของสถานีในการถ่ายทอดสดการซกมวยไทยทางโทรทัศน์มี 
ราคาแพง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.20 และข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่ามีปัญหาน้อยที่สุด คือ ข้อท่ี 3 
ผู้ลี่อข่าวได้รับผลกระทบจากการขว้างปาสิ่งของประท้วงบนสนามมวย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.14 
รองลงมาคือ ข้อท่ี 1 ผู้ลี่อข่าวไม่ได้รับความสะดวกในขณะปฏิบ้ติหน้าที่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 
และรองลงมา คือ ข้อท่ี 2 ชั้นตอนในการขออนุญาตทำข่าวค่อนข้างยุ่งยาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.44

ด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา'อาชพ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุดได้แก่ ข้อท่ี 3 มูลนิธิสงเคราะห์นักมวยที่ 
ทุพพลภาพ ยังขาดแคลนหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจัง โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน 
เท่ากับ 3.53 รองลงมาคือ ข้อท่ี 4 การให้ความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการแก่ 
นักมวยยังไม่ทั่วถึงและไม่เป็นที่เข้าใจแก่บุคคลในวงการมวย โดยมีค่าเฉล่ีย 3.52 และรองลงมา 
คือ ข้อท่ี 6 การดำเนินการช่วยเหลือนักมวยจากหน่วยงานของรัฐบาลยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่ามีปัญหาน้อยที่สุด คือ ข้อท่ี 8
คณะกรรมการที่ดัดสินคัดเลือกนักมวยดีเด่นขององค์กรกีฬาต่าง  ๆ ไม่มีความยุติธรรมหริอวางตัว 
เป็นกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 รองลงมาคือ ข้อท่ี 9 สนามมวยที่ให้สวัสดิการเงินเดือน 
ประจำสำหรับตำแหน่งแชมเปียนแต่ละรุ่น เช่น สนามมวยสยามอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 
มีน้อยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 และรองลงมา คือ ข้อท่ี 7 การมอบเงินรางวัลเพื่อส่งเสริม 
นักมวยที่ใช้อาวุธคิลปะแม่ไม้มวยไทย ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19
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2.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนากีฬามวยไทยเพี่อการอาชิเพ

1. ดานความสามารถของนักกีฬา (138)
- ควรส่งเสริมพัฒนาความสามารถแม่ไม้มวยไทยให้มีครบเครื่อง (30)
- นักมวยต้องอดทนมีคุณธรรม (26)
- นักมวยต้องมีผู้?เกสอนที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่อำพราง (20)

นักมวยต้องสำนึกในหน้าที่ตั้งใจจริงในการ,?เกช้อม (18)
- นักมวยต้องหาประลบการณ์ชกสมํ่าเสมออย่าลดนํ้าหนักมาก (15)
- รัฐควรดูแลเรื่องอุปกรณ์การ'?เกซ้อมและสวัสดิการ (15)
- ควรส่งเสริมสนับสนุนนักมวยรุ่นใหญ่ (7)
- ควรส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กีฬาเข้ามาช่วย (7)

2. ด้านความนิยม (127)
- ผู้จัดรายการแช่งขันมวยควรปรับปรุงคุณภาพคู่มวยไม่เอาเปรียบคนดู (40)
- ประซาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและคนในวงการอื่น  ๆมีทัศนคติที่ดี 

ต่อกีฬามวย1ไทยแล้วหันมาสนับสนุน (24)
- ปรับปรุงระบบการตัดสินให้มีมาตรฐาน (20)
- นักมวยต้องชกให้สนุก ขยันออกอาวุธมวยไทยให้เร้าใจ (18)
- สร้างนักมวยแม่เหล็กเรียกคนดู (15)
- รัฐต้องช่วยสนับสนุนเผยแพร่ในต่างประเทศ (10)

3. ด้านองค์กรกีฬา (129)
- ภาครัฐและเอกชนควรดูแลให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง (52)
- องค์กรกีฬาที่มีอยู่ทะเลาะขัดแย้งกันเพื่อผลประโยชน์ (30)
- ผู้บริหารองค์กรขาดความรู้ และไม่ทำงานอย่างจริงจัง (21)
- ไม่มีหน่วยงานที่จะอนุรักษ์เผยแพร่ (16)
- องค์กรที่มีอยู่ขาดการพัฒนา (10)

4. ด้านบุคลากร (99)
- ขาดความรู้ ความสามารถเรื่องมวยอย่างแท้จริง (62)

ควรจัดอบรม สัมมนา ประชุมให้ความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ (15)
ต้องสามัคคี มีความร่วมใจไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อวงการมวย (12)

- ควรเปิดโอกาสให้คนมีความรู้จริง และคุณธรรมเข้าวงการ (10)
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5. ด้านรายได้ (125)
ควรมีระเบียบที่แน่นอนในการจ่ายค่าตัว (48)
นักมวยคนใดชกสนุกทุ่มเทควรมีรางวัลพิเศษ (32)

- ควรหารายได้เสริม (20)
- นักมวยควรพัฒนาโ!เมือเพี่อสร้างรายได้(13)
- ไม่ควรกดขี่ค่าตัวนักมวย (12)

6. ด้านสถานท่ี (99)
- ควรปรับปรุงให้มีมาตรฐาน สะอาด สิงอำนวยความสะดวก (35)
- รัฐควรเลิกเข้มงวดระเบียบให้อิสระแก่เอกชน (19)
- ต่างจังหวัดขาดค่ายซ้อมท่ีพันสมัย (18)
- ควรสนับสนุนให้มีสนามมวยทุกจังหวัด (15)
- สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยไม่มีสถานที่ติดต่อแน่นนอน (12)

7. ด้านกฎหมายกีฬา (145 )
- ขาดการประซาสัมพันธ์ (39)
- การพิจารณาโทษนักมวยมีความล่าข้า (33)
- ขอให้บังตับใช้อย่างจริงจัง อย่าเลือกปฎิบัติ (25)
- คณะกรรมการผู้ร่างกฎหมายกีฬาไม่น่าเชื่อถือ รู้ปัญหาไม่เพียงพอ (22) 

กลัวเจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ (17)
- ขาดความชัดเจน (9)

8. ด้านการจัดการแข่งชัน (107)
- ควรจัดการแข่งชันให้มีคุณภาพ (33)
- ควรมีระเบียบนายสนามต้องมาควบคุม (23)
- ควรมีการจัดการแข่งชันให้มาก (18)
- ไม่ควรเอาเปรยบคนดู (15)
- การเสนอมวยซกในกรุงเทพมหานครมีความยุ่งยากต้องมีพวก (10)
- ควรเน้นกีฬามากกว่าการพนัน (8)

9. ด้านสื่อเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ ( 70)
- สื่อขาดจรรยาบรรณ ต้องเป็นกลางสร้างสรรค์ในการเสนอข่าว (24)
- ยังอยู่ในวงแคบ ไม่ชัดเจนเฉพาะกลุ่มประชาสัมพันธ์น้อย (18)
- ค่าใช้จ่ายสูง (10)
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- ขาดความเป็นมืออาชีพ (10)
- เข้มงวดกับนักจัดรายการที่ไม่มืใบอนุญาต (8)

10. ด้านสวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ (126)
- ควรมีสวัสดิการแก่นักมวยให้มากกว่านี้ (52)
- ยังไม่เป็นรูปธรรม (24)
- ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 (20)
- ขาดการช่วยเหลือจากรัฐบาล (11)
- ไม่พอเพียง และไม่ท่ัวถึง (10)
- รัฐควรให้ข้อมูลมากกว่านี้ ขาดความชัดเจน (9)

การอภิปรายผล

จากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยเรื่อง ‘'การสืกษาลภาพและปัญหาการพัฒนากีฬา 
มวยไทยเพื่อการอาชีพ” ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยในประเด็นที่สำคัญ และน่าสนใจโดย
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คังน้ี

ตอนท่ี 1 สภาพการพัฒนากีฬามวยไทยเพื่อการอาชีพ

จากการคืกษ'า'วิจัย ด้านความสามารถของนักกีฬา พบว่ามืตำแหน่งแซมเปียนโลกทั้ง
นักมวยชาย และนักมวยหญิง ในสถาบันสภามวยไทยโลก และองค์กรมวยไทยอาชีพนานาชาติ 
หลายรุ่น แต่รุ่นที่สูงขึ้นไปมืนํ้าหนักตัวมากกว่า 140 ปอนด์ไม่พบนักมวยไทยอยู่ในอันตับตังกล่าว 
เนื่องจากไม่ได้รับการสนับลนุน จากผู้จัดรายการแข่งชันมวย และจากสนามมวยเนื่องจากไม่มื 
นโยบายการล่งเสรม จากสภาพความเป็นจรง สนามมวยมาตรฐานเฉพาะในกรุงเทพมหานคร 
มีข้อระเบียบให้ผู้จัดรายการแข่งชันมวยต้องแทรกนักมวยรุ่น 126 ปอนด์ เข้ารายการอย่างน้อย 
1 คู่ แต่แนวปฏิบัติพบว่า นักมวยต้องทำนํ้าหนักเพิ่มด้วยการรับประทานอาหารช่วงเวลาชั่งนํ้าหนัก 
ตอนเข้า เพื่อให้นํ้าหนักได้ในพิกัด 126ปอนด์ ลอดคล้องกับ ซ ีเน ียร ์(2542) ที่กล่าวว่า เพราะ 
คนดูมวยที่เป็นนักเล่นพนัน ชอบให้มวยเล็กชกมากกว่ามวยใหญ่ซึ่งออกอาวุธเชื่องช้า ตังน้ัน
ผู้จัดรายการแข่งชันจึงจัดรายการมวยเพื่อตอบสนองคนดู เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
น่าเสียดายที่นักมวยรุ่นนํ้าหนักมาก ผีเมือดี ต้องเลิกอาชีพนักมวยไปก่อนวัยอันควร เนื่องจากไม่ได้ 
รับการล่งเส'ริมท่ีดี ล่วนความสามารถของนักมวยในระดับชีเกมค์ เอเชี่ยนเกมค์ และโอลิมปิคเกมค์ 
นั้นไม่มีนักมวยเนื่องจากไม่ได้มีการบรรจุเข้าแข่งชัน ขณะเดียวกันองค์กรที่ให้การเผยแพร่ล่งเสริม 
กีฬามวยไทย 2 องค์กร คือ สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และสหพันธ์สมาคม 
มวยไทยนานาชาติซึ่งเป็นองค์กรของคนไทยมีความชัดแย้งฟ้องร้องระหว่างกัน ซึ่งขณะน้ีเรื่องยังอยู่
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ระหว่างการพิจารณาของศาล ทำให้การสนับสนุนมวยไทยขาดความต่อเนื่อง ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
เมื่อตัวองค์กรขาดความสามัคคีทำงานไม่ประสานสัมพันธ์กัน โอกาสที่มวยไทยจะได้รับการบรรจุ 
เข้าร่วมแข่งขันไนกีฬาระดับโอลิมปิคคงต้องใช้เวลานาน ส่วนความสามารถระดับประเทศยังไม่มี 
เนื่องจากขัดผลประโยชน์ และขาดผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์ แซมเปียนในระดับประเทศจึง
มีเพียง 2 สนามมวยมาตรฐานคือ สนามมวยราชดำเนิน และสนามมวยลุมพินี ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
หากคนในวงการมวยไทยอาชีพ หันหน้ามาปรึกษาร่วมมือกันทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ โดย 
ลดความเห็นแก่ตัวลง เชื่อว่ากีฬามวยไทยต้องประสพผลสำเร็จพัฒนาเป็นกีฬาอาชีพที่สมบูรณ์
อย่างแน่นอน ในด้านความนิยม จากการวิจัยพบว่ากีฬามวยไทยได้รับความนิยมมากจากคนดูและ 
ผู้เล่นมาก ทั้งในส่วนคนดูชาวไทยและคนต่างชาติ ปี พ.ศ. 2542 สนามมวยมาตรฐานราชดำเนิน 
และสนามมวยลุมพินีมีคนดูเฉลี่ยทั้งสิ้นจำนวน 539,197 คนต่อปี เป็นชาวต่างชาติจำนวน 54,003 
คน นิคม รัตนวิชช์ เลขาธิการสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “วงการมวยไม่ได้ 
ตกตํ่าถ้าหากจัดรายการมวยดีคนกีเข้ามาดู ดังนั้นที่ตกตํ่าน่าจะเป็นเพราะผู้จัดรายการแข่งขันมวย 
จัดมวยไม่น่าดูมากกว่า ส่วนปัญหาอื่น เข่น กรรมการมีการส่งสัญญาณมือ กรรมการทุจรึต มวยไล่ 
มวยล้ม จำเป็นต้องแก้ไข เพียงแต่ประการแรกที่ต้องเร่งทำคือ การจัดคู่มวยให้มีปีมีอใกล้เคียงกัน 
ส่วนความนิยมของคนดูต่างชาติ ไมตรึ ลิมปิชาติ คอสัมนิสต์ กล่าวถึง นักท่องเที่ยวซาวเยอรมัน 
ที่เคยให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ความว่า ชอบมวยไทยตรงการ
ไหว้ครูและมีดนตรึประกอบ โดยเฉพาะเสียงดนตรีฟังแล้วทำให้คึกคัก สิ่งท่ีสนุกสนานมากขึ้นตอน 
ที่มองไปทางอัฒจันทร์ที่มีนักพนันรวมตัวกันอยู่ ขณะพักยกจะมีการยกไม้ยกมือต่อรองราคากัน
อย่างเอาเป็นเอาตาย พอเริ่มซกก็ร้องเชียร์เสียงดังและที่เห็นแล้ว อดขำไม่ได้ คือ ตอนท่ีผู้รึเกสอน 
นักมวยไปยืนออกท่าออกทางสอนนักมวย อยู่ท่ีมุมเวทีขณะพักยก นั่นเป็นเสน่ห์ของมวยไทยตาม 
ลายตาของคนต่างชาติ ดังน้ันกีฬามวยไทยจะประลบความสำเร็จได้รับความนิยมจากคนดู ผู้วิจัย 
มีความเห็นว่า สิ่งสำคัญคนจัดรายการแข่งขันกีฬามวยต้องมีความตั้งใจในการทำงานอย่างจริงจัง 
ในการคัดเลือกประกบคู่มวยประกอบรายการ และนักมวยท่ีแข่งขันต้องชกให้สนุกออกอาวุธ
มวย,ไทย'ให้ครบเคร่ิอง ด้านองค์กรกีฬา จากการวิจัยพบว่า กีฬามวยไทยมีหน่วยงานที่ให้การ 
สนับสนุน คือ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ของการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬามวย 
อาชีพแห่งประเทศไทย และสภามวยไทยโลก สมาชิกของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย 
มีจำนวน 74 ค่าย ซึ่งถือว่ามากพอลมควร ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยมีการขึ้น 
ทะเบียนสมาชิกยังไม่เรียบร้อย ขาดความร่วมมืออย่างแท้จริงแม้กฎหมายจะมีผลบังคับใช้แล้ว
ก็ตาม ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการประชาสัมพันธ์และการให้บริการดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกในการ 
ขึ้นทะเบียนโดยติดตามถึงสนามแข่งขันมวย จะเป็นการให้โอกาสแก่สมาชิกอีกทางหนึ่ง นอกจากน้ี 
สถาบันผลิตนักมวย ผลิตผู้ปีกลอน ผู้ตัดสิน และผู้บริหาร นั้นมีน้อยเกินไป ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
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การจะพัฒนากีฬาให้มีความเป็นมาตรฐานจะต้องอาPโยสถาบันที่เป็นแหล่งให้ความรู้อย่างแท้จ่ร๊ง 
สามารถพัฒนาบุคลากรให้ใต้รับประโยชน์ และนำความรู้ไปใช้ในสังคมก่อให้เกิดความก้าวหน้า
แต่ปัจจุบันสถาบันที่จัดหสักสูตรให้ความรู้ โดยมีกระทรวงคืกษาธิการรับรองมีน้อยมาก ซ่ึง
ชาวต่างชาติล่วนใหญ่จะเรียนรู้คืกษามวยไทยต้องไปแกตามค่ายมวยต่าง  ๆบางครั้งไต้รับความรู้ที่ 
ไม่ถูกต้อง สมควรอย่างยิ่งที่หน่วยงานของรัฐบาล ควรจะหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว ในด้าน 
บุคลากร จากการคืกษาวิจัยพบว่าล่วนใหญ่ยังไม่ขึ้นทะเบียนรวมทั่วประเทศ มีการจดทะเบียน 
ขึ้นตรงกับสนามมวยที่แข่งขันเท่านั้น ซึ่งหสักฐานข้อมูลแต่สะสนามมวยยังขาดระบบการจัดเก็บ 
ข้อมูลที่ดี ยากต่อการสืบค้น และการตรวจลอบ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า สาเหตุที่การขึ้นทะเบียนรวม 
ทั่วประเทศ ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี อีกทั้งต้องรอกฎหมายเพื่อการบังคับใช้ทำให้เกิดความล่าข้า ผลท่ีตามมาจึง 
ไม,มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในด้านรายได้ จากการคืกษาวิจัยพบว่า ล่วนใหญ่รายได้บุคลากร 
ไม่เพียงพอ นายสนามมวยต้องพื่งผู้จัดรายการแข่งขันมวย ผู้จัดรายการแข่งขันมวยต้องพึ่งคนดู 
ผู้จัดการนักมวย และหัวหน้าค่ายมวย ต้องพื่งผู้จัดรายการแข่งขันมวยในการเสนอมวยขึ้นซก
นักมวยต้องพึ่งหัวหน้าค่ายมวยเสนอรายการชก ผู้แกลอนต้องพึ่งหัวหน้าค่ายมวย ผู้ตัดสินต้อง
พึ่งสนามมวย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้มีรายได้เพิ่มพูนเพื่อความอยู่รอด
บุคลากรเหล่านี้ต้องหาอาชีพอื่นมาเสริม ที่สำคัญต้องไม่ทำให้อาชีพหลัก ในวงการมวยต้อง
บกพร่อง ระบบการจ่ายค่าคัว ต้องมีความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย แล้วปัญหาต่าง  ๆ ท่ีจะตามมาย่อม 
ไม่เกิดขึ้น เข่น การล้มมวย การทุจริตต่อหน้าท่ี เป็นต้น ในด้านสถานที่ จากการคืกษ'า พบว่า 
สนามแข่งขันที่มีมาตรฐานจัดการแข่งขันสมํ่าเสมอ ยังไม่ครบทุกจังหวัด สำหรับสนามแกซ้อมของ 
สมาชิกค่ายมวยของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย พบว่า บางค่ายขาดอุปกรณ์ที่ท้นสมัย 
ต้องขอร่วมแกซ้อมกับค่ายอื่น ผู้วิจัยมีความเห็น'ว่าเป็นล่ิงท่ีดี ถ้าแต่ละฝ่ายให้ความเอื้อประโยชน์ 
ซึ่งกันและกันวงการมวยก็จะอยู่อย่างมีความสุข ล่วนมาตรการตรวจสอบสารเสพติดของนักมวย
น้ัน มีเพียงสนามมวยลุมพินีแห่งเดียวท่ีสามารถกระทำ1ได้ เนื่องจากความพร้อมของบุคลากร และ 
สถานท่ี ประกอบกับเป็นนโยบายที่ขัดเจน ในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามนักมวย ท่ีใข้ยา 
ในทางที่ไม,ถูกต้อง ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เป็นสิงที่ดีสมควรที่สนามมวยอื่น  ๆจะปฏิบัติตาม หริอ1ขอ 
คำแนะนำเพื่อวงการมวยอาชีพได้ปราศจากสิ่งเลวร้าย เป็นการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีอีกทาง
หน่ึง ในด้านกฎหมายกีฬา จากการคืกษาวิจัยพบว่า มีพระราชบัญญัติที่ควบคุมดูแลวงการมวยอยู่ 
1 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการให้ความรู้และความ 
เข้าใจเป็นสิ่งดี โดยเฉพาะสาระสำคัญของกฎหมายมวย ดังน้ันหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูแลควรจะ 
ต้องตระหนักหาวิธีการทำอย่างใรเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องของกฎหมายให้เป็นสิ่งที่ง่าย และการ 
ปฏิบัติที่ถูกต้องจะได้เป็นแนวทางเดียวกัน ลอดคล้องกับ นิคม รัตนวิชช์ (2543) กล่าวว่า การจะให้
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คนในวงการมวยเรียนรู้กฎหมายได้นั้นควรเรื่มจากสิงที่ปฏิบัติง่าย  ๆ และทำได้ก่อนจากนั้น เม่ือทุก 
ฝ่ายเห็นว่าเป็นสิงถูกต้องเรื่องอื่น  ๆ คงทำได้ไม่ยาก ด้านการจัดการแข่งขัน จากการคิกษ'า'วิจัย 
พบว่าการแข่งขันชกมวยมีทุกวันเป็นประจำไม่เว้นวันหยุด วันเสาร์ วันอาทิตย์ มีการถ่ายทอดทาง 
โทรทัศน์สร้างความเพลิดเพลิน และความบันเทิงให้กับคนดูได้เป็นอย่างดี ยูวิจัยมีความเห็นว่า 
การจัดการแข่งขันชกมวยทุกวัน เป็นสิ,งที่ดีสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในวงการมวยและ ^  
เป็นอาชีพที่สุจริต แต่สิงสำคัญการจัดการแข่งขันมวยควรจะเน้นเรื่องของคุณภาพมวยให้มาก เม่ือ 
การประกบคู่มวยมีคุณภาพ คนดูก็ย่อมให้สนใจอยากเข้าซมการแข่งขัน รายได้ต่าง  ๆ จะมากขึ้น 
ตามลำดับไปด้วย เจ๋ง ท่าพระจันทร์ คอลัมนิสต์ให้แง่คิดเกี่ยวกับสืกวันทรงขัยว่าทำไมจึงเป็นที่ 
ยอมรับของคนดูมวยทั่ว  ๆไป สังเกตได้ว่าทุกน์ดที่รายการคิกวันทรงขัยขึ้นป้ายรายการที่สนามมวย 
สุมพินีไม,ว่าเป็นวันอังคารหรือวันศุกร์สามารถเก็บค่าผ่านประตูได้มากกว่าจำนวน 1,000,000 บาท 
ทุกคร้ัง สาเหตุเพราะมวยทุกคู่ของรายการนั้นเป็นมวยน่าดูนั้งสิน มีผลการแข่งขันใกล้เคียงกัน 
ที่สำคัญถ้าเปรียบเทียบกับคิกอื่น  ๆ แล้ว คิกวันทรงขัยคุ้มค่าดูที่สุด ดังนั้นองค์ประกอบในการจัด 
รายการคิกเงินล้าน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เป็นเรื่องไม่ยาก แต่ต้องไข้เวลา และที่สำคัญขอให้มี 
ความตั้งใจจริงในการทำงานแล้วผลงานจะออกมาดี ด้านลื่อเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ จาก 
การคิกษาพบว่า มีลื่อหลายประ๓ ทท้ังวิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน 
โทรคัพท์เคลื่อนที่ เพจเจอร์ และอินเตอร์เน็ต ซึ่งลื่อประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่มวยไทยเป็นของ 
ภาคเอกซนในรูปธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ ไม่พบลื่อเผยแพร่มวยไทยจากรัฐบาลสำหรับลาเหตุอาจเป็น 
เพราะต้องใช้งบประมาณสูง สอดคล้องกับคักด๋ึขัย พิทักษ์วงษ์ (2540) กล่าวว่า โครงการผลิตสื่อ 
ประชาสัมพันธ์กีฬา งบประมาณที่ได้รับมาสามารถดำเนินการได้เฉพาะการผลิตลื่อประชาสัมพันธ์ 
เท่าน้ัน ส่วนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถดำเนินการเลือกซื้อเวลาออกอากาศตาม
เป้าหมายได้ เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด เมื่อเป็นเช่นนั้นผูวิจัยมีความเห็นว่า การพัฒนากีฬา 
มวยไทยจึงไม่ดีเท่าที่ควร ด้านสวัสดิการแก่นักมวยอาชีพ จากการวิจัยพบว่าการดำเนินงาน
ช่วยเหลือของภาครัฐยังไม่เป็นรูปธรรมขัดเจน สำหรับความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล
ส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชนเกือบทั้งสิ้นจำนวน 7 หน่วยงาน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของ 
น ัก มวย สอดคล้องกับลุรคักด ม่ันแดง ( 2543 ) ที่กล่าวว่า สวัสดิการนักมวยที่ได้รับในปัจจุบันไม่ 
เพียงพอ ถ้ารัฐบาลให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือจะบรรเทาความเดือดร้อนของสมาคมกีฬามวยอาชีพ 
แห่งประเทศไทยได้มาก เพราะสมาคมไม่มีงบประมาณสำหรับการสงเคราะห์ให้กับบุคคลเหล่านี้ 
เงินช่วยเหลือที่มีอยู่ได้รับมาจากเงินค่าสมัครของสมาชิกสมาคม และการบริจาคเพียงเล็กน้อย
เท่าน้ัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า รัฐบาลควรเข้ามาดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ 
นักมวยไทยในฐานะผูลื้บทอดคิลปะการต่อล้ของไทย ได้มีขวัญและกำสังใจที่จะแพร่หลายกีฬา
มวยไทยต่อไป
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ตอนท่ี 2 ปัญหาการ,พัฒนากีฬามวยไทยเพี่อการอา?พในดำนต่าง  ๆ ด้งนี้

ด้านความสามารถของนักกีฬา จากผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาอยู่ในระจับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัญหาที่มากที่ลุด ได้แก่ นักมวยท่ีไม่อยู่ในเครือ 
ผู้จัดรายการแข่งขันมวย แม้จะมีอันดับความลามารถลูงก็จะไม่มีโอกาสชิงแซมเปียน ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าตำแหน่งแซมเปียนเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวนักมวย ผู้จัดการนักมวย 
และหัวหน้าค่ายมวย ตลอดจนคนอยู่รอบข้าง โดยเฉพาะแซมเปียนของสนามมวยที่มีมาตรฐาน 
อย่างสนามมวยราชดำเนิน และสนามมวยลุมพินี ขณะเดียวกันในส่วนของผู้จัดรายการแข่งขัน 
มวยมีความภาคภูมิใจที่สามารถได้สร้างนักมวยของตนเป็นแซมเปียนได้ แม้จะต้องลงทุนโดยเสีย 
ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ มากมายทั้งการประชาสัมพันธ์ และการจัดเลือกคู่ชกเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับ 
ตัวนักมวย จนประสบความสำเร็จจังกล่าว จังนั้นสิทธิในตัวนักมวยจึงเป็นของผู้จัดรายการแข่งขัน 
มวยตามมารยาทของวงการมวย วิขัย ศรีจำรัส (2543 ) กล่าวว่า ‘'ผู้จัดรายการแข่งขันมวยจัดนัก 
มวยชก 1 คร้ัง ผู้จัดรายการแข่งขันมวยมีสิทธิในตัวนักมวย 1 ปี จัดชก 2 คร้ัง ผู้จัดรายการแข่งขัน 
มวยมีสิทธิในตัวนักมวย 3 ปี และหากจัดชก 3 คร้ัง ผู้จัดรายการแข่งขันมวยมีสิทธิในตัวนักมวย 
ตลอดชีวิต สำหรับคู่มวยที่จะชิงแซมป็อันจับ 1 ถึง 10 มีสิทธิได้ชิงแซมเปียน หากแซมเปียนมี 
ตำแหน่งว่าง นักมวยที่อยู่ในอันจับ 1 ถึง 6 มีสิทธิได้ชิงแซมเปียนแทน" ด้วยเหตุนีการจัดรายการ 
มวย หากมีคู่ชิงแซมเปียนของสนามมวยประกอบรายการ จะถือว่าเป็นจุดสนใจที่สามารถเรียก 
คนเข้ามาซมมวยได้มาก ฉะนั้นผู้จัดรายการแข่งขันมวยจึงต้องเลือกนักมวยที่อยู่ในเครือของตนเอง 
หรือในกลุ่มพันธมิตรเพื่อการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน ปัญหาจึงตกไปอยู่กับนักมวยที่มีความ 
สามารถแต่ไม่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้จัดรายการแข่งขันมวย ไม่มีโอกาสได้ชิงแซมป จังเช่น 
สนามมวยลุมพินีพบ1ว่า แซมเปียนล่วนใหญ่เป็นนักมวยในเครือของนายทรงขัย รัตนสุบรรณ จังน้ัน 
ผู้จัดรายการแข่งขันมวยคนอื่นจะไม่มีโอกาสได้จัดมวยชิงแซมเปียนเลย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ผู้จัดรายการแข่งขันมวยที่มีนักมวยเป็นแซมเปียน ควรให้โอกาสสำหรับผู้จัดรายการแข่งขันมวย
คนอ่ืน  ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนคู่มวย ผลประโยชน์จะได้กับนักมวยทำให้มีรายได้มากขึ้น มี
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น และสิ่งสำคัญได้พัฒนาความลามารถของตนเอง ปัญหาอื่นรองลงมา ได้แก่ 
ไม่มีการให้แซมเปียน 2 สนามมวยมาตรฐานได้พิสูจน์ความสามารถ เป็นที่เข้าใจกันดีว่าสนามมวย 
ราชดำเนินและสนามมวยลุมพินีเป็นสนามมวยมาตรฐานที่สุดในระจับประเทศ เพราะมีชื่อเสียง 
ด้านสถานที่ก่อตั้งมานาน มีสิงอำนวยความสะดวกครบครัน มีระบบการรักษาความปลอดภัยดี 
และการตัดสินเป็นแบบอย่างได้มาตรฐาน จังนั้นแซมเปียนทั้งสองสนามจึงถือว่าเป็นแซมเปียน 
ระจับประเทศ หากจะให้แซมเปียน 2 สนามมาชกแข่งขันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในระจับประเทศ
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ปัญหาและอุปสรรคในการจัดชิงแซมเปียนประIทศไทย คงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังท่ี เขียว มโหฬาร 
(2543) ให้ทรรศนะว่า

1. ทุกวันนี้แซมเปียนของแต่ละรุ่นต่างมีสังกัดคณะมีผู้จัดรายการแข่งขันมวย ซึ่งบางคน 
ไม่เคยนำคู่มวยมาซกกัน ไม่เคยติดต่อกันหรือมีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน เป็นความลำบากที่จะจัด 
ให้แข่งขันในรายการของใครหรือลนามมวยแห่งไหน

2. บางสนามมวยมีแซมเปียนทั๋ฝึมือไม,เหมาะลมกับการเป็นคู่ชิงแซมป๋แห่งประเทศไทย
3. แต่ละสนามมวยจะยินดีกับตำแหน่งนี้อย่างไร ถ้าแซมป๋ประเทศไทยไม่ใข่นักมวยของ 

สนามตนเอง
4. การที่นักมวยมีตำแหน่งชํ้ากันจะบ้องกันตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือเลียตำแหน่งใด 

ตำแหน่งหนึ่งจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี
5. หากมีการสถาปนาสถาบันมวยไทยใหม่ขึ้นมาใหม่ มีแซมเปียนคนใหม่จะเกิดการ 

เปรียบเทียบระหว่างแซมเปียนประเทศไทย ทำให้เลียความรู้สึกได้
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหากมีหน่วยงาน หรือมีบุคคลที'ทุกคนในวงทารมวยยอมรับ ให้ความ 

เช่ือถือ เป็นแกนนำในการจัดมวยแซมเปียนแห่งประเทศไทยแล้วทุกคนให้ความร่วมมือ เช่ือได้ว่า 
วงการมวยไทยอาชีพ ของเมืองไทยต้องพัฒนาอย่างมีมาตรฐานแน่นอน

ด้านความนิยม ผลการวิจัยพบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 เม่ือ 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัญหาที่มากที่สุดได้แก่ ผู้จัดรายการแข่งขันมวยมักจัดมวยเด็กที่มีพิกัด 
ต่ํากว่า 100 ปอนด์ทำให้เด็กหมดสภาพก่อนวัยอันสมควร เป็นสาเหตุให้ประเทศไทย ไม่มีนักมวย 
รุ่นนํ้าหนักมาก ซึ่งสอดคล้องกับ การดีกษาสภาพการพัฒนากีฬามวยไทยด้านความสามารถของ 
นักมวยในสภามวยไทยโลก พบว่า ในอันดับมวยรุ่น 140 ปอนด์ ขึ้นไปไม่มีนักมวยไทย มีแต่ 
นักมวยต่างชาติแทบทั้งลิ้น ปัญหาที่เกิดตามมาเมื่อนักมวยไทยต้องขึ้นชกกับนักมวยต่างชาติ 
ปรากฏว่านักมวยรุ่นนํ้าหนักมากไม่มี หรือ หานักมวยยากต้องเรียกนักมวยที่ปลดระวางเลิกชกมวย 
ไปแล้ว หรือไม่ค่อยได้มีโปรแกรมชก ซึ่งบางครั้งก็ต้องใช้วิธีเพิ่มนํ้าหนักขึ้นชกผลสุดท้ายต้อง
พ่ายแพ้กลับลงมาดังเข่น ฉัตรขัย ไผ่ลีทอง อดีตแซมเปียน 2 สมัย ของสนามมวยสุมพินีเลิก
ซกมวยไปนานแล้ว ได้หวนกลับขึ้นชกกับนักมวยชาวรัสเชีย อเล็กซี่ บารารุต ท่ีมีรูปร่างใหญ่กว่า 
ปรากฏว่าหลังจากชกแข่งขันเสร็จลิ้นฉัตรขัยมีอาการไม่ดี เนื่องจากสภาพร่างกายที่ห่างเหินไปนาน 
สุดท้ายเลียชีวิต เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2545ทั้งที่อายุเพียง 28ปีเท่าทั้น ดังน้ันจำเป็นอย่างยิ่งที่ 
ทุกผ่ายควรจะสนับลนุนสร้างนักมวยรุ่นใหญ่นั้าหนัก 140 ปอนด์ ข้ึนไป แต่ปัญหาท่ีผู้'จัดรายการ 
แข่งขันบังนิยมจัดมวยเด็กโดยเฉพาะเวทีตามล้วนภูมิภาค ลาเหตุเพราะ
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1. นักมวยเด็กค่าตัวถูก ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถจัดแข่งช้นได้หลายคู่ใน 1 รายการ
2. เป็นที่ชื่นชอบ และถูกใจของนักพนันมวยต่อยสนุกออกอาจุธได้ตื่นเต้น เร้าใจ
3. นักมวยเด็กไม่มีมารยา ที่สำคัญปลอดภัยจากปัญหาการล้มมวย
4. การออกอาจุธของนักมวยเด็กจะไม่รุนแรง ตังน้ันนักมวยจึงไม่ค่อยออกอาการเหมือน 

นักมวยรุ่นใหญ่  ๆจึงเหมาะแก่การเล่นพนันมวย
5. สร้างเสริมรายได้พิเศษเป็นทุนการคืกษๆให้กับเด็ก และเจือ'จุนครอบครัว
อย่าง'ไรก็ดี เพื่อเห็นกับประโยชน์ของการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น ในวงการมวยไทยอาชีพ

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าสนามมวยต่าง  ๆ ควรจะอนุรักษ์สร้างนักมวยรุ่นใหญ่ด้วยการจัดคู่มวยที่มี 
นํ้าหนักมากบรรจุเข้าร่วมแข่งขันในรายการเอาไว้เพื่อมวยไทยรุ่นใหญ่จะไม่สูญพันธ์

ด้านองค์กรกีฬา ผลจากการวิจัยพบว่ามีปัญหาอยู่ในระตับมาก โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 
เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าปัญหาค่ายมวยต่าง  ๆ จำนวนมากยังไม่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของ 
สมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย และที่สำคัญสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยไม่มีอำนาจใน 
การบังคับให้ค่ายมวยต่าง  ๆ เหล่านี้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกจึงเป็นการยากที่จะได้รับรู้ข้อมูลที่เป็น 
จริง รวมนั้งปัญหาต่าง  ๆ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ต้องปรับ 
ปรุงในเรื่องการประชาล้มพันธ์โดยเน้นถึงวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ และผลประโยชน์ท่ีค่าย 
มวยต่าง  ๆ จะได้รับจากการเป็นสมาชิก ให้ได้รับรู้รับทราบจนเห็นถึงความสำคัญ ขณะเดียวกัน 
สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ก็ต้องพบปะเยี่ยมเยือนค่ายมวยต่าง  ๆ เพ่ือรับฟังปัญหาท่ี 
เกิดขึ้นในล่วนภูมิภาคว่ามีอะไรบ้าง ที่สมาคมจะได้ให้คำแนะนำเพื่อการช่วยเหลือ ถ้าเป็นปัญหาท่ี 
สมาคม1ไม่ลามารถดำเนินการแก้ไ'ข'ได้ ควรนำเรื่องปรึกษาหน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบต่อไป

ด้านบุคลากร ผลการวิจัยพบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับที่มาก โดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 เม่ือ 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัญหาที่มากได้แก่ ผู้จัดรายการแข่งขันมวยขาดความสามัคคี แบ่งพรรค 
แบ่งพวก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า จากปัญหาการแตกแยกของบุคลากรดังกล่าวย่อมมีผลตามมาคือ 
คนดูมวยจะลดน้อยลง หากสังเกตให้ดีในสนามมวยทั่วไปจะมีผู้ซมการแข่งขันชกมวยอยู่ 2 กลุ่ม 
คือผู้ชมมวยเป็นประจำกับผู้'ชมมวยเป็นครั้งคราว ซึ่งบางทีมาจากจังหวัดไกล  ๆ ก็มี'จำนวน1ไม่น้อย 
และโดยปกติไม่ว่าจะเป็นรายการแข่งขันชกมวยนัดสำคัญ หรือนัดปกติ ผู้ท่ี1ชมการแข่ง'ขัน1ชกมวย 
เป็นประจำก็ยังเข้าชมรายการอยู่เหมือนเดิม และเป็นกลุ่มหล้กที่ผู้จัดรายการแข่งขันจะต้องให้
ความสำคัญ เน้ียว นวมทอง ผู้ช่วยผู้จัดรายการแข่งขันมวยคืก ล.วันชาติ กล่าวว่า สนามมวย 
ราชดำเนิน และสนามมวยลุมพินีคนดูชั้นที่ 3 มีอยู่จำนวน 800 คน ส่วน'ช้ัน'ท่ี 2 มีคนดูจำนวนท่ี 
แน่นอน 300 คน สรุปแล้วมีคนดูจำนวน 1,100 คนต่อนัด ทุกวันของทั่งสองสนามมวย ดังน้ันการ 
จัดประกบคู่มวยที่มัฝืมือใกล้เคียงกัน หรือต้องจัดนักมวยที่มีชื่อเสียงชกได้สนุก เร้าใจ ก็สามารถ
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จูงใจคนดูให้เข้าชมรายการมวยมากขึ้น ตัวอย่างฟน สมัยของแชมชั่น ลูกเจ้าพ่อมเหคักดิ้ ท่ี 
สร้างชื่อเสียงให้กับคืกเพชรยินดี หรือ ‘'แรมโบ้'’ พงษ์คิริ พ. ร่วมฤดี ที่ชกมวยจนทำลายสถิติของ 
สนามมวยลุมพินี ซึ่งถ้าผู้จัดรายการแข่งขันไม่แบ่งพวกร่วมมือกันทำงาน ต่างฝ่ายต่างมืมักมวย
'รมีอดีมาแลกเปลี่ยนคู่มวยกัน ปริมาณคนดูทั้งประจำและชั่วคราว ก็จะเข้าซมมวยมากขึ้น
ตามลำตับ ผู้จัดรายการแข่งขันมวยควรลดทิฐิ หรือตักดึ๋ศรื เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน สอดคล้องกับ 
เจัง ท่าพระจันทร์ (2544) คอล้มนิสตัชื่อตัง ให้ทรรศนะในหนังสือพิมพ์ลยามกีฬาว่า ขณะนี้วงการ 
มวยไทยกำลังประสพปัญหาเรื่องคนดูมวยน้อยลง การแก้ปัญหาวิธีหนึ่งคือ การแลกเปล่ียนคู่มวย 
ระหว่างรายการ และระหว่างสนามมวย จะไม่มืใครได้เปรียบเสียเปรียบ ตรงกันข้ามทุกคนต่างได้ 
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน หากความลัมพันธ์ระหว่างสนามมวยไม่ขัดแย้งกัน คู่มวยที่คนดูอยากชม 
การแข่งขันก็มืโอกาสเป็นไปได้ นั่นคือตัวแปรสำคัญทำให้มวยไทยอาชีพได้รับความนิยมอีกครั้ง

ด้านรายได้ ผลจากการวิจัยพบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับที่มากโดยเฉลี่ย 2.89 ปัญหาท่ี
พบมากได้แก่ ค่ายมวยนั่นมืรายได้ไม่เพียงพอ เพราะขาดนักมวยที่มืค่าตัวเลี้ยงค่าย ส่วนผู้จัดการ 
นักมวย หัวหน้าค่ายมวยก็มืรายได้ไม่เพียงพอ เพราะนักมวยไม่ค่อยได้ขึ้นชก และ ถูกกดช่ืค่าตัว 
ผูวิจัยมืค'วามเห็น'ว่า กว่าหัวหน้าค่ายมวย หรือผู้จัดการนักมวยจะสร้างนักมวยขึ้นมาจนมืชื่อเสียง 
ต้องใช้ระยะเวลานาน สอดคล้องกับ ฮ้ัว ปากช่อง (2543) ผู้ช่วยผู้จัดรายการแข่งขันคืกวันทรงขัย 
กล่าวว่า ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 8-9 ปี หากหัวหน้าค่ายมวยไม่มือาชีพอื่นเสริม หรือไม่มี 
ผู้อุปถัมภ์สนับลนุนค่ายมวย ต้องมีอันเลิกราหรือเปลี่ยนอาชีพ ยุบค่ายไป ยิ่งจำนวนสมาชิกใน 
ค่ายมีมากค่าใช้จ่ายย่อมสูงขึ้น พ.อ.อ.ฐิติพงษ์อํ่าอนันต์ หัวหน้าค่ายมวยแสงมรกต และเป็น 
ผู้จัดรายการแข่งขันสนามมวยเวทีลุมพีนี กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายภายในค่ายต่อเดือน ประมาณ 
100,000-120,000 บาท เป็นค่าอาหาร กันละ 1,000 บาท ค่าน้ํา ค่าไพ่ 40,000บาท ค่าจ้าง 
ผู้รกสอน 8 คนๆ ละ 5,000 บาท ทำให้การทำค่ายมวยขาดทุนเดือนละไม่ตํ่ากว่า 40,000 บาท 
การเสนอมวยชกจึงเป็นสิ่งจำเป็น ปัญหาที่พบมาก คือ การถูกเอาเปรียบโดนลดค่าตัวนักมวย และ 
ถูกหักหัวคิวจากผู้ช่วยผู้จัดรายการแข่งขันมวยที่จัดคู่มวยประกอบในรายการ ซึ่งบางครั้งหัวหน้า 
ค่ายมวยอาจให้เงินนักมวยเพื่อเป็นสินนํ้าใจ แต่ต่อมาเป็นการหักจากค่าตัวโดยไม่ได้เป็นไปตาม
ข้อตกลง สำหรับเหตุผลอ้างว่าคนจัดราดทุน แต่เวลาผู้จัดรายการแข่งขันมวยกำไรกลับไม่เพิ่มค่า 
ตัวให้หัวหน้าค่ายมวย และหากแสดงความไม,พอใจโอกาสที่จะได้รับการเสนอชื่อฃึนชกอีกคง 
สำบาก ครั้นจะนำนักมวยไปเสนอชกกับผู้จัดรายการแข่งขันอื่นก็ไม่ได้ เพราะติดสัญญาทาส
วงการมวย ดังนั่นเมื่อหัวหน้าค่ายมวยได้รับค่าตัวน้อยนักมวยก็ย่อมจะได้รับผลกระทบกระเทือน 
เช่นกัน จากค่าตัวที่ไม่แน่นอน และความอยุติธรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องหาทางช่วยเหลือเพื่อ 
อาชีพนักมวยไทยจะได้มีความนั่นคงตลอดไป
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ด้านสถานที่ ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยเฉลี่ย 2.73 เม่ือพิจารณา 
รายข้อ พบว่าปัญหาที่มากที่สุดได้แก่ ขาดลถานที่ และลี่งอำนวยความสะดวกในการตรวจ 
ลารเสพติด และไม่มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับค่ายมวย ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า จากการ 
คิกษาลภาพการพัฒนากีฬามวยไทยเพื่อการอาชีพด้านสถานที่ พบว่ามีสนามมวยลุมพินีแห่งเดียว 
เท่านั้นที่มีมาตรการตรวจสอบสารเสพติด วิธีปฏิบํติของสนามมวยหากมีการตรวจพบสารดังกล่าว 
กับนักมวยรายใด ทางสนามมวยจะแจ้งให้หัวหน้าค่ายมวยน้ันทราบ และงดการขึ้นรายการ
แข่งขันระยะหนึ่งเพื่อให้หัวหน้าค่ายมวยนำไปบำบัด จากน้ันก็จะนัดหมายตรวจเป็นระยะ จนทว่า 
การรักษาตัวจะดีขึ้นเมื่อหายเป็นปกติแล้วทางสนามมวยจึงจะยกเลิกคำทั่งห้ามชก ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ดีหากทุกสนามมวยปฏิบัติเหมือนกัน การปรามนักมวยไม่ให้พึ่งพายาเสพติด
ดังกล่าวจะล่งผลให้วงการมวยอาชีพในบ้านเราเกิดการพัฒนา ล่วนปัญหาไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน 
สำหรับค่ายมวยนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศ 
ไทย ได้ออกกฎระเบียบเพื่อใช้ในการบังคับ ซึ่งเป็นการดีหากทุกค่ายมีมาตรฐาน สภาพความ
เป็นอยู่ของนักมวยและผู้เกี่ยวข้องในค่ามวยจะดีขึ้นเป็นลำดับ โดยถือว่ามาตรฐานนั้นเป็นตัว 
กำหนดและเป็นการประกันคุณภาพของค่ายด้วย

ด้านกฎหมายกีฬา ผลจากการวิจัยพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมากโดยเฉลี่ย 3.02 เม่ือ 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัญหาที่พบมากที่สุดได้แก่ การพิจารณาโทษนักมวยล้มมีความล่าข้า 
และความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติระหว่างหัวหน้าค่ายมวย และผู้ออกกฎหมายไม่ตรงกัน
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ลี่งที่ทุกคนในวงการมวยต่างรอคอย และปรารถนาจะให้เกิดขึ้น น้ันก็คือมี 
กฎหมายเพื่อคอยปราบปรามบรรดาผู้ที่มีล่วนเกี่ยวข้องกับการล้มมวย ซึ่งถือเป็นมะเร็งร้ายคอย 
บั่นทอนวงการมวยให้เกิดความเลียหาย แต่นับจากพระราชบัญญ้ติกีฬามวยได้ถูกประกาศใช้เมื่อ 
วันท่ี 16 ธันวาคม 2542 ก็ยังปรากฏว่ามีนักมวยถูกไล่ลงหลายคน และท่ีถูกจำคุกมีเพียงคนเดียว 
เท่าน้ัน ได้แก่ เทวฤทธิ้ ส. กิติ'ขัย ขึ้นชกกับ วันขัยเล็ก ก.อดิดักดิ้ เป็นคู่มวยประกอบรายการ 
คิกจ้าวมวยไทยสนามมวยสยามอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร โดยกรรมการจีระคักดิ้ แสงจำรส 
ได้ไล่เทวฤทธิ้ลงในยกที่ 3 ผลการสอบสวนปรากฏว่านักมวยสารภาพว่ารับเงิน จำนวน 300,000 
บาท เพ่ือล้มมวย ทีมงาน เชน เมืองชล จึงล่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินตามกฎหมาย กระท่ัง 
ล่าสุด เทวฤทธ ส. กิติ'ขัย ยังคงถูกจองจำที่ จังหวัดสมุทรสาคร ท้องที่เกิดเหตุ เพื่อรอการลีบพยาน 
นัดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 ซึ่งถือได้ว่าเป็นนักมวยรายแรกในประวัติศาสตร์ที่ติดคุกเพราะ 
ล้มมวย (สยามกีฬา, 2545) ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ขณะที่นักมวยหลายคนถูกไล่ลง แต่คดียังอยู่ 
ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และระหว่างรอการพิจารณาของศาล ทำให้คดีค่อนข้าง 
ล่าช้า บุคคลในวงการมวยและผู้มืล่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว ควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี
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ตำรวจในการสอบสวน และให้ปากคำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเอื้อต่อการพิจารณาของศาล ใน 
การนำคนกระทำผิดมาลงโทษ วงการมวยจะปลอดภัยเพราะมีกฎหมายกีฬาให้ความคุ้มครอง 
ส่วนปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างหัวหน้าค่ายมวยภับผู้ออกกฎหมาย มีความเห็นไม่ตรงกันนั้น ผู้ 
วิจัยมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และความคุ้นเคย ชี้แจงให้รู้ถึง 
ประโยชน์ที่ผู้ปฏิปัติจะได้รับ ชึ่งสอดคล้องกับ นายนิคม รัตนวิชช์ เลขาธิการสมาคมกีฬามวยอาชีพ 
แห่งประเทศไทย ท่ีกล่าวว่า “กฎหมายมวยเริ่มใช้หลังจากวงการมวยเล่นมวยกันอยู่แล้ว จึงไม่มี 
ใครไปคำนึงถึงกติกาหรือกฎหมายมวย แต่จะเล่นมวย และใช้ชีวิตตามท่ีเคยใช้มา การจะให้คนหัน 
มาสนใจกฎหมาย ต้องให้กฎหมายปรับตัวลงมา โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องมา 
แนะนำให้กับคนวงการมวยก่อน เฉพาะเป็นสาระสำคัญ ให้มีความรู้สึกว่ากฎหมายเป็นที่พื่งพิงได้ 
จริง ลัก 2-3 ข้อ จากนั้นเมื่อคนในวงการมวยเห็นประโยชน์ก็จะนำไปใช้บ่ฎิปัติ”

ฉะนั้นวิธีการที่จะพัฒนาให้กีฬามวยไทยเจริญชี้นไปในทางที่ดี เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
« ร /  «  ^  d  ^  « 1' *3พยายามให้บุคลากรในวงการมวยได้รับรู้ และมีความเข้าใจต่อกฎหมายมวยมากยิงขน

ด้านการจัดการแข่งขัน ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาอยู่ในระตับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สนามมวยในกรุงเทพมหานครมีคนดูน้อยหากจัดตรงกับ
วันหยุดเทศกาลสำคัญ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญที่มีระยะเวลาหยุด
หลายวัน คนดูมวยซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักพนัน จะใช้เวลาตังกล่าวเพื่อการพักผ่อน ตังน้ันปริมาณ 
คนดูในช่วงวันหยุดตังกล่าวจะน้อยกว่าปกติ ผู้ท่ีเดือดร้อนมากที่สุด ก็คือผู้จัดรายการแช่งขันมวย 
อาจรวมไปถึงผู้จัดการนักมวย หัวหน้าค่ายมวย ผู้ผิกลอนและนักมวยด้วย ที่ต้องถูกลดค่าตัว ผู้วิจัย 
มีความเห็นว่า วิธีแก้ไขโดยการประชาสัมพันธ์จูงใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาดูมวย ถือว่า 
เป็นการชดเชยในส่วนที่ผู้ชมมวยชาวไทยขาดหายไป โดยวิธีประชาสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทท่องเที่ยว 
ด้วยการเชิญซวนหรือทำแผ่นโฆษณาตามแหล่งต่าง  ๆ ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาคัยอยู่ เช่น 
ถนนข้าวสาร ย่านประตูน้ัา หรือตามโรงแรม เพื่อเผยแพร่รายการแข่งขันมวยไทย เป็นวิธีหน่ึง 
ที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจเข้าชมการแข่งขันมวยเพิ่มมากขึ้น

ด้านส ื่อ เผยแพร่และการประซาส้มพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาอยู่ในระตับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัญหามากท่ีสุดได้แก่ การเผยแพร่ให้ 
ความรู้ประซาสัมพันธ์กีฬามวยไทย ไม่ได้รับการล่งเสริม และสนับลนุนอย่างจริงจังภาครัฐบาล
ซึ่งปัญหานี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า สิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเมืองไทยเวลานี้ ได้แก่ สื่อมวลชน ซ่ึง 
ลอดคล้องกับ เทพพิทักษ์ จันทรัสุเทพ (2545) ที่กล่าวว่า “ทุกวันนี้ล่ีอมีอำนาจเข้าไปมีล่วนร่วมอยู่ 
ในทุกกิจกรรมประจำวันตลอดเวลา โดยผ่านมาทาง เลียง ภาพ จากวิทยุ โทรทัศน์ หรือตัวหนังสือ 
จากสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณาตามถนนหนทาง สิ่งเหล่านี้บ่งบอกข้อมูล ล่กระบวนการรับรู้ของผู้คน
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ได้เป็นอย่างดี” แต่เมื่อมองในแง่ของการสนับสนุนกีฬาในส่วนของภาครัฐ ชัยนันท์ วงษ์มีพันธ์ 
(2545) กล่าวว่า "รัฐบาลให้การสนับลนุนไม่เต็มที่ ทำให้กีฬาไทยเป็นเด็กที่ค่อย  ๆt in เดินไปเร่ือย  ๆ
ยังไม่เติบโตเป็นวัยหนุ่มที่แข็งแรง" ในส่วนการประซาสัมพันธ์ของรัฐก็เช่นกันมิได้ไห้การสนับสนุน 
เผยแพร่ให้ความรู้ แก่คนภายในประเทศได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของกีฬามวยไทย ซึ่งเป็น 
ดิลปะประจำชาติเท่าที่ควร แตกต่างไปจากชาวต่างชาติที่สนใจกระตือรือร้นเข้าชมมวย และ
อยากได้สัมผัสกับบรรยากาศภายในสนามแข่งชันอย่างแท้จริง จนเกิดความหลงใหลซาบชึ้ง ถึงข้ึน 
ตองศึกษาเรียนรู้ด้วยการสมัครเข้ารับการt เกฝน ปฎิบ้ติอย่างจริงจังตามค่ายมวยต่าง  ๆ ฉะน้ันจึง 
ใคร่เห็นหน่วยงานของรัฐได้มีส่วนจรรโลงดิลปะมวยไทยด้วยการประชาสัมพันธ์สอดแทรกเกร็ด 
ความรู้ สาระที่เป็นประโยชน์ใน รายการข่าวจากกรมประซาสัมพันธ์ เข่นเดียวกับการรายงานผล 
การแข่งชันกีฬาฟุตบอลจากต่างประเทศคังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ด้านสวัสดิการแก,นักกีฬาอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาอยู่ในระคับมาก โดยมี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ปัญหาที่พบมากท่ีสุดได้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์นักมวยที่ทุพพลภาพ ยังขาด 
หน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมอย่าง1จริง'จัง รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับกองทุน 
สวัสดิการนักมวยอาชีพยังไม่ทั่วถึง เป็นที่เข้าใจแก่บุคคลในวงการมวย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การให้ 
ความช่วยเหลือนักมวยเท่าที่ผ่านมา ส่วนมากจะเป็นคนในวงการมวย และภาคเอกชนที่เลียสละ 
เป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่ามีชมรมนักมวยเก่า สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่ง
ประเทศไทย และสนามมวยมาตรฐานราชดำเนิน สนามมวยสุมพินี คอยดูแลให้ความช่วยเหลือ 
หากมีนักมวยคนใดเดือดร้อน ห่รีอเป็นข่าวจากการกระตุ้นของสื่อหนังลือพิมพ์แพร่กระจายออกไป 
จะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลในวงการมวยท้นที ดังน้ันหน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรง 
ของรัฐบาลควรเห็นความสำคัญ แสดงบทบาท และหน้าที่โดยตรงด้วยการให้ความช่วยเหลือ
ออกมาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และถ่ายทอดให้บุคคลในวงการมวย 
อาชีพได้รับทราบว่า บุคคลเหล่านั้นมีความสำคัญไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว หรือขาดความเอาใจใส่ 
ดูแลจากภาครัฐบาล จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพ่ือให้บุคคลท่ี
ทำหน้าที่ลืบสานวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษได้มีขวัญ และกำลังใจในการถ่ายทอดศึลปะการต่อล้ 
ของชาติให้คงอยู่สืบต่อไปในอนาคต

ขอเสนอแนะจากการวิจ ัย
1. ควรพัฒนาความลามารถของนักมวยให้มากกว่านี้โดยเฉพาะแม่ไม้มวยไทย ให้มีการ 

t lกเรียนรู้อย่างจริงจัง และหลากหลาย
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2. สนามมวยมาตรฐาน ควรจะมีนโยบายสร้างนักมวยรุ่นใหญ่นํ้าหนัก 140 ปอนด์ข้ึนไป 
โดยกระตุ้นให้ผู้จัดรายการแข่งขันมวยลงรายการมากกว่า 1 คู่ เพื่อรองรับนักมวยต่างชาติ และเป็น 
การเปิดตลาดมวยไทยเดินทาง ไปชกแข่งขันในต่างประเทศ นำเงินตรากลับมาเมืองไทย

3. หน่วยงานของรัฐบาล โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการการกีฬาของสภาผู้แทนราษฎร 
ควรหาทางยุติข้อพิพาทระหว่างองค์กรมวยไทยลนัครเล่นของไทย 2 องค์กร ได้แก่ สหพันธ์สมาคม 
มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (The International Amateur Muay Thai Federation) โดยมี 
พล.อ.เทียนขัย ดี'รสัมพันธ์ เป็นประธาน กับ สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (Amateur 
Muay Thai Association of Thailand) มี พล.อ.วรยุทธ มีลมมนต์ เป็นประธานเพ่ือสร้างความ 
เข้าใจอันดีต่อซาวต่างประเทศ ในการขอเสียงสนับลนุนกีฬามวยไทยสมัครเล่นให้บรรจุเข้าร่วมการ 
แข่งขันระดับชีเกมลั เอเชี่ยนเกมลั และโอลิมปิคเกมล่ในอนาคต

4. อุปกรณ์กีฬา โดยเฉพาะมวยไทยมีราคาค่อนข้างแพง ดังน้ันหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ควรหาทางลดภาษีสินค้าดังกล่าว เพื่อเยาวชนจะได้หันมาt เกมวยไทย รวมท้ังค่ายมวยตาม
ต่างจังหวัดจะได้มีอุปกรณ์มวยไทยที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพดี

5. ควรพัฒนาปรับปรุงระบบการให้คะแนน และการดัดสินมวยไทยของผู้ดัดสินเพ่ือ 
เป็นบรรทัดฐานเดียวกันไข้ทั่วประเทศ จะได้ไม่เกิดความดีดเห็นขัดแย้งระหว่างคนดูกับผู้ดัดสิน

6. ควรจัดหลักสูตรการดีกษาวิชามวยไทยทุกระดับ เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนไห้เกิด 
ความรักชาติ ตระหนักในดีลปะที่ควรหวงแหน ปลูกฝังความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีต่อกีฬา 
มวยไทย

7. บุคลากรทุกฝ่ายในวงการมวยควรให้การสนับสนุนร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำ 
ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการพัฒนากีฬามวย 
ไทยอาชีพ

8. ควรจัดให้มีสนามมวยมาตรฐานทุกจังหวัด และจัดการแข่งขันอย่างสมํ่าเสมอเพื่อ 
ล่งเสรมเยาวชน ได้มีโอกาสพัฒนา!!เมือ และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน เกิดความรักและหวงแหน 
ดีลปะมวยไทย

9. ผู้จัดรายการแข่งขันมวย ควรปรึกษาหารือ ทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนคู่มวย 
เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ต่อกีฬามวยไทย

10. ควรมีมาตรการจัดระเบียบการจ่ายค่าตัวนักมวยที่เหมาะลม และยุติธรรม
11. รัฐควรประซาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งด้านกฎหมายมวย และสาระความรู้ 

เรองมวยอย่างลมํ่าเสมอเพื่อความเข้าใจอันดีของทุกฝ่าย
12. ควรเพิ่มมาตราการตรวจสารเสพติด สำหรับนักมวยทุกสนามมวย เพ่ือป้องกันและ 

ปรามนักมวยที่ล่วนใหญ่เป็นเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด
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13. ควรจัดให้มีการตั้งเกณฑ์มาตรฐานสำหรับค่ายมวยเพื่อการประกันคุณภาพ
14. ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก' ผู้จัดการนักมวย หัวหน้าค่ายมวย 

ผู้แกลอน และนักมวยไทย
15. ผู้บริหารสนามมวยควรลดบัตรค่าผ่านประตูพิเศษสำหรับ นักเรียน นักสืกษา และ 

คนพิการประ๓ ทต่าง  ๆ เป็นกรณีพิเศษเพื่อการส่งเสริมมวยไทยส่เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
16. ผู้จัดรายการแข่งขันมวย ควรให้อิสระกับนักมวยในการชกแข่งขันรายการอื่น โดย 

ไม่มีข้อผูกมดใด ๆ
17. สือมวลชนควรมีจรรยาบรรณในการให้ข่าวหรือเขียนข่าวที่เป็นกลาง และสร้างสรรค์ 

โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของบุคคลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป
1. ควรสืกษาสภาพและปัญหาการพัฒนากีฬาอาชีพประเภทอื่นๆเช่น ฟุตบอล ตะกร้อ 

หรือมวยสากล เป็นต้น
2. ควรสืกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
3. ควรสืกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย 

การกีฬาแห่งประเทศไทย
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